



THÔNG TIN MỚI ĐƯỢC ĐĂNG **BỞI CƠ QUAN CÁC KHU VỰC (NEIGHBORHOODS)**

PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC:

Liên Lạc: Rebecca Frestedt, 206.684.0226; rebecca.frestedt@seattle.gov
Sam Read, 206.727.8808; sam.read@seattle.gov

Hội Đồng Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế công báo kết quả cuộc bầu cử hàng năm

SEATTLE (Ngày 6 Tháng 12 Năm 2021) - Cuộc bầu cử hàng năm do Hội Đồng Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế được tổ chức qua đường bưu điện, với các lá phiếu được đúc kết vào tối Thứ Ba, Ngày 30 Tháng 11. Năm vị trí đã được đưa ra bầu cử, do cuộc bầu cử bị hoãn lại ở Năm 2020. Kết quả như sau:

- Ryan Gilbert đã giành được Vị trí #1 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên.
- Ming Zhang đã giành được Vị trí #2 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Người Tham Gia Trong Cộng Đồng.
- Michael Le đã giành được Vị trí #3 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên *.
- Andy Yip đã giành được Vị trí #4 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Người Tham Gia Trong Cộng Đồng.
- Nella Kwan đã giành được Vị trí số 5 cho Đại Biểu *.

Các ứng cử viên mới được bầu bắt đầu nhiệm kỳ của họ vào tháng 12.

Tính cách đặc biệt của Hội Đồng Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế được công nhận và bảo vệ bởi sắc lệnh của thành phố. Năm 1973, Ủy ban Hội Đồng Phê Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế được thành lập để giữ gìn, bảo vệ và nâng cao các chất lượng văn hóa, kinh tế và lịch sử của Khu Vực. Hội Đồng bao gồm bảy thành viên - năm do cộng đồng Đặc Biệt trong Khu Phố Quốc Tế bầu chọn và hai do Thị Trưởng bổ nhiệm. Nhiệm kỳ thành viên Hội Đồng quản trị thường là hai năm và các thành viên có thể phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.

** Do cuộc bầu cử năm 2020 bị hoãn lại, nhiệm kỳ của # 3 và # 5 sẽ chỉ kéo dài một năm để giữ nguyên các giới hạn so le nhiệm kỳ.*

Các thành viên trong Hội Đồng quản trị sau đây phục vụ đến hết tháng 11 năm 2021: Lizzie Baskerville, Matt Chan (Phó Chủ tịch), M. Faye Hong, Matt Fujimoto (Chủ tịch), Russ Williams, Tanya Woo và Andy Yip. Các thành viên Hội Đồng sắp mãn nhiệm là: Bà Woo và Ông Chan, Ông Hong, Ông Williams.

Hội Đồng Xét Duyệt Đặc Biệt Khu Phố Quốc Tế được điều phối bởi Chương Trình Bảo Tồn Di Tích Lịch Sử của Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle chịu trách nhiệm chỉ định và bảo vệ hơn 400 công trình kiến trúc, địa điểm, đồ vật và tàu thuyền lịch sử, cũng như tám khu lịch sử nằm trên toàn thành phố.

###